

**ตารางการบรรยายและศึกษาอบรม**  
**หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นรป.) รุ่นที่ ๖**

ลำดับที่	ชื่อวิชา	วิทยากร
๑	หลักนิติธรรมกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย	ศ. อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
๒	การชี้แจงหลักสูตร	นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดร. ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๓	การปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์	รศ. สมควร โพธิ์ทองและคณะ
๔	ระบบองค์การตรวจสอบความชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเปรียบเทียบ	ดร. ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๕	บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุม ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามหลัก นิติธรรม	ศ. จรัญ ภัคศิธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๖	การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน ในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย	ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนา
๗	หลักนิติธรรมกับบทบาทของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง	นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง
๘	ศาลยุติธรรมกับการ ดำรงหลักนิติธรรม	นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายเฉลิมพล นาคสูวรรณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๙	บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการคุ้มครองหลักนิติธรรม	พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑๐	หลักนิติธรรม เพื่อประชาธิปไตย	ศ. ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
๑๑	หลักนิติธรรมกับวินัยทางการเงิน การคลัง และงบประมาณ	พลเอก ชนะทัฬห อันทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๒	บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ศาลรัฐธรรมนูญไทย	นายณรงค์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
๑๓	กฎหมายมหาชนกับทิศทาง ของประเทศไทย	ศ. ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อวิชา	วิทยากร
๑๔	ศาลรัฐธรรมนูญกับการสร้างบรรทัดฐานทางรัฐธรรมนูญ	ศ. ดร. บรรเจิด ลิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต
๑๕	ศาลปกครองกับการดำรงหลักนิติธรรม	นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด มอบ นายวรารัฐ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคล ในศาลปกครองสูงสุด
๑๖	การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยฝ่ายนิติบัญญัติ	ศ. พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๗	หลักการตีความกฎหมาย	ศ. ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๑๘	หลักนิติธรรมกับบรรณาธิปไตย	ศ. ดร. บวรศักดิ์ อูวรรณโณ ราชบัณฑิต/ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
๑๙	พัฒนาการใหม่ของประชาธิปไตยและนิติธรรมไทย	ดร. เขาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒๐	บทบาทของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการใช้อำนาจตามหลักนิติธรรม	พล.ต.อ. วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๒๑	หลักนิติธรรมกับรัฐและสังคมประชาธิปไตย	ศ. ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๒๒	วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย	ศ. วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
๒๓	บทบาทของพรรคการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	ผศ. ดร. ปริญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๔	กระบวนการฝึกคนของพระดาบสตามแนวพระราชดำริ	ดร. สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส
๒๕	กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ	ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๖	บทบาทของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	นายธนฤกษ์ นิติเศรณี ประธานศาลอุทธรณ์
๒๗	พัฒนาการทางการเมือง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต	ศ. นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๘	เศรษฐกิจพฤติกรรม : หลุมดำแห่งการตัดสินใจ	รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับที่	ชื่อวิชา	วิทยากร
๒๙	บทบาทของอัยการกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	ศ. เข็มชัย ชูติวงศ์ อัยการสูงสุด
๓๐	การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทย	ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
๓๑	ประเทศไทยกับการปรับตัวด้านความยุติธรรมในโลกยุคโลกาภิวัตน์	รศ. ดร. ปณิธาน วัฒนายากร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๒	ความท้าทายเศรษฐกิจไทยภายใต้ระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย	ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร
๓๓	คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	รศ. ดร. พระมหาหรรษา ธมมหาโส (นิธิบุญยากร)
๓๔	สิทธิมนุษยชนในระดับสากลกับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ	ศ. วิจิต มันทาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๕	หลักนิติธรรมในระบบประชาธิปไตยกับสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓๖	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสิทธิมนุษยชน	ศ. ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๗	สิทธิและเสรีภาพของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการกับสิทธิมนุษยชน	นางวีรวรรณ มอสบี้ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการฮัก ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
๓๘	การปฏิรูปกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน	นายดิศทัต โทตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มอบ ดร. วรณชัย บุญบำรุง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๙	หลักนิติธรรมกับองค์กรระหว่างประเทศ	ศ. ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพ และความปรองดองแห่งเอเชีย
๔๐	สิทธิมนุษยชนกับสังคมโลกและสังคมไทย	นายวิส ดิงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔๑	บทบาทของประเทศไทยในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศ
๔๒	หลักสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมไทย	ศ. ดร. อมรา พงศาพิชญ์

ลำดับที่	ชื่อวิชา	วิทยากร
๔๓	สิทธิมนุษยชนกับสิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	ศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด